



16 มิถุนายน 2558 หน้า 13

สกย.จับมือทีมนักวิจัย‘CIRAD’ พัฒนาระบบกรีดยางลดต้นทุน

นายประสิทธิ์ ภูมิเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยจากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา (CIRAD) ได้เข้าหารือกับ สกย. ถึงแนวทางร่วมวิจัยด้านการพัฒนาระบบกรีดยาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราและลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้แรงงานกรีดยางด้วย โดย CIRAD ขอความร่วมมือ สกย. ในการหาพื้นที่สวนยางที่เหมาะสม เพื่อทำความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่ง สกย. ยินดีให้ความร่วมมือวิจัยในโครงการดังกล่าว และพร้อมเตรียมจัดหาพื้นที่สำหรับทำวิจัยโครงการนี้ต่อไป

ทั้งนี้ในการหารือดังกล่าว นักวิจัย CIRAD ได้นำเสนอระบบการกรีดยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีด และเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน แก่ สกย. โดยพร้อมแนะนำระบบกรีดยางพาราที่ใช้ร่วมกับสารเร่ง ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผลผลิตยางพารา และ เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของผู้กรีดยาง ทำให้การผลิตยางพาราของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สถาบัน CIRAD จึงต้องการจัดทำโครงการร่วมกับ สกย. เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ที่จากงานวิจัย มาถ่ายทอดสู่เกษตรกร โครงการที่จะทำการวิจัย คือ ต้องการศึกษารูปแบบในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรว่าควรใช้รูปแบบใด และต้องการอัปเดตข้อมูลรูปแบบการกรีดยางพาราในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยว่า มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร พร้อมหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างกลยุทธ์การนำระบบกรีดยางพาราที่ได้ทำการทดลอง มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร โดยอาศัยความร่วมมือจาก สกย. เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรด้วย



16 มิถุนายน 2558

สทกย.จับมือทีมนักวิจัย 'CIRAD' พัฒนาระบบกรีดยางลดต้นทุน

นายประสิทธิ์ หนิมดีเสี้ยน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทกย.) เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยจากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา (CIRAD) ได้เข้าหารือกับ สทกย. ถึงแนวทางร่วมวิจัยด้านการพัฒนาระบบกรีดยาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราและลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้แรงงานกรีดยางด้วย โดย CIRAD ขอความร่วมมือ สทกย. ในการหาพื้นที่สวนยางที่เหมาะสม เพื่อทำความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่ง สทกย. ยินดีให้ความร่วมมือวิจัยในโครงการดังกล่าว และพร้อมเตรียมจัดหาพื้นที่สำหรับทำวิจัยโครงการนี้ต่อไป

ทั้งนี้ในการหารือดังกล่าว นักวิจัย CIRAD ได้นำเสนอระบบการกรีดยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยาง และเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน แก่ สทกย. โดยพร้อมแนะนำระบบกรีดยางพาราที่ใช้ร่วมกับสารเร่ง ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผลผลิตยางพารา และ เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของผู้กรีดยาง ทำให้การผลิตยางพาราของเกษตรกรมีประสิทธิภาพดีขึ้น สถาบัน CIRAD จึงต้องการจัดทำโครงการร่วมกับ สทกย. เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ที่จากงานวิจัย มาถ่ายทอดสู่เกษตรกร โครงการที่จะทำการวิจัย คือ ต้องการศึกษารูปแบบในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรว่าควรใช้รูปแบบใด และต้องการอัปเดตข้อมูลรูปแบบการกรีดยางพาราในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยว่า มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร พร้อมหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างกลยุทธ์การนำระบบกรีดยางพาราที่ได้ทำการทดลอง มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร โดยอาศัยความร่วมมือจาก สทกย. เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรด้วย



16 มิถุนายน 2558 หน้า 22 (1)



สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ในระดับอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นสหกรณ์ดีเด่น มีสมาชิกอยู่ประมาณ 7,000 กว่าคน ส่วนใหญ่สมาชิกจะประกอบอาชีพทำนา สหกรณ์จะทำธุรกิจหลักในการให้สินเชื่อสมาชิกและการรวบรวมผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่าย

โดยผลผลิตหลัก ๆ

มีข้าวหอมมะลิ ข้าวโพด ยางพารา ผลไม้ และมีธุรกิจด้านการแปรรูปจากผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ เช่น ข้าวสารบรรจุถุง สหกรณ์มีโรงรมขงแค้น ที่รับซื้อมาจากสมาชิก เพื่อการเพิ่มมูลค่าในยางพาราให้มากขึ้น และเพื่อการรองรับปริมาณยางพาราของสมาชิกที่มีเพิ่มขึ้นทุกวัน พร้อมกันนี้ยังมีโรงอบข้าวที่สามารถอบข้าวได้มาก



นางสุรณีย์ สุทธิวัฒนาภักดิ์



มีการตรวจสอบคุณภาพข้าว



สหกรณ์ต้นแบบจังหวัดศรีสะเกษ

ถึง 300 ตันต่อวัน พร้อมโรงสีข้าวเพื่อแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้วบรรจุถุงส่งจำหน่ายในตลาดทั่วไป อีกส่วนหนึ่งก็จำหน่ายเป็นข้าวเปลือก

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกด้วย เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพในการเพาะปลูกของสมาชิก อันจะทำให้สามารถลดต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวของสมาชิกส่วนใหญ่ได้ ซึ่งที่ผ่านมามีเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรสมาชิกใช้ในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูกนั้นต้องซื้อมาในราคาสูง ขณะที่เกษตรกรเองไม่สามารถเก็บผลผลิตเหล่านั้นมาเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลปลูกต่อไปได้ ต่างจากการรับเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกด้วยสมาชิกของสหกรณ์ ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปราศจากข้าวตืด ข้าวแดง ที่สำคัญ สามารถเก็บเกี่ยวไว้เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลปลูกต่อไปได้ อันจะทำให้เกษตรกร

สมาชิกสามารถลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ได้อย่างเต็มที่

“ตอนนี้ข้าวของสหกรณ์ที่สหกรณ์รวบรวมได้และแปรรูปเป็นข้าวสารก็จำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทางจังหวัดอื่น ๆ ด้วย ส่วนหนึ่งก็ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เช่น กวางโจว ประเทศจีน ปีหนึ่ง ๆ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ส่วนยางแผ่นที่ผ่านการรมควันแล้วก็ส่งไปจำหน่ายที่ประเทศจีนเช่นกัน แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับทางประเทศเพื่อนบ้าน มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม มีการค้าขายกันในหลายชนิดสินค้าที่รับมาจากเกษตรกรสมาชิก” นางสุรณีย์ สุทธิวัฒนาภักดิ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด กล่าว

สำหรับแนวทางในการดำเนินการของสหกรณ์แห่งนี้คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและกรรมการ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วม



16 มิถุนายน 2558 หน้า 22 (2)

กันนำเสนอความคิดในการร่วมกันบริหารงานของสหกรณ์ โดยจะเน้นเรื่องประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก เน้นเรื่องการส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับสมาชิก

จากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จทำให้สหกรณ์แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านข้าวและยางพารา และตอนนี้กำลังจัดทำศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวแบบครบวงจรเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ เกษตรกรทั่วไป สมาชิก นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาระบวนการผลิตข้าวของกระบวนการสหกรณ์แห่งนี้อีกด้วย

ที่สำคัญมีการพัฒนาขบวนการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าในสินค้าให้กับสมาชิก และมีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งสินค้าเพื่อการผลิตด้านการเกษตร และสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคให้แก่สมาชิก และเพื่อเป็นการคืนกำไรและลดค่าครองชีพให้กับสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป ทางสหกรณ์ยังได้เข้าร่วมโครงการใช้คูปองส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์จัดขึ้น โดยสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไปสามารถตัดคูปองส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาแลกซื้อสินค้าเพื่อรับส่วนลดได้ที่สหกรณ์ ซึ่งมีสินค้าจำนวนมากให้ได้เลือกซื้อ.

16 มิถุนายน 2558 หน้า 4 (1)

เรียงคน มาเป็นข่าว



- ...เรื่องของความบังเอิญ ระหว่างนี้ “ภาพรวมเศรษฐกิจไทย” เกิดสภาพ รูดเสา ทรุดทุกองคาพยพ ราคาพืชผลการเกษตร “ข้าว-ยางพารา-ปาล์ม” คือทุกชนิดตกหนัก การส่งออกต่ำกว่าเป้า “รากหญ้า” จึงขาดสภาพคล่อง ไม่มีกำลังซื้อ
- ...ส่งผลกระทบต่อให้ดัชนีภาคครัวเรือน เลย “สลัมบอมเบย์” (ภาษาวัยรุ่น แปลว่า ตำลึง) โรคระบาดกำลังลุกลามยับเยินไปพาดกระหน่ำ “ชนชั้น กลาง” และสุดท้าย “นายห้าง-เจ้าสัว” ก็จะถูก “มอยกระรอก” ร่วง ฝล้อย ตายตามกันในเวลาไม่นานนี้แน่
- ...“หม่อมอ้อย-ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล” ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เลย ตกที่นั่ง “ตำบลกระสุนตก” มีอดี จิงจิงจิงหวะ ปล่อยข่าว หวังเลื่อยขาเก้าอี้ ทำนองว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชัดความอดทนซักจะหมดอายุ เริ่ม อย่ปากบ่นกระปอดกระแปด อย่จะล้างป่าช้ากชูด แต่พลังที่เหลี่ยช้าย แลชวา ก็ต้องเงื่อค้ำ เพราะไม่มี “กูรู” ทางเศรษฐกิจมาทดแทนได้
- ...แข่งเทพ เท้าชั่งทอง ระดับ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ก็ดันไปติดกรงเล็บ เป็น ประชากรบ้านเลขที่ 111 “ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” เข้าชาย “ต้องห้าม” ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 เลยหมดสิทธิตั้งตัวมาเสริมโยเหล็ก
- ...แต่แล้ว เมื่อลับดาที่ที่ผ่านมา “แม่น้ำ 2 สาย” ระหว่าง “กรม.-คสช.” ได้มีมติร่วม แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราว พรวดเดียว 7 ประเด็น เขี่ยลูก ไล่พานให้ “สนช.” เป็นผู้ยั้งประตู หนึ่งนั่นคือ มาตรา 8(4) ว่าด้วย “ลักษณะ ต้องห้าม” โดยเสียงบาลีถ้อยคำ จาก “เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” ให้ เป็น “ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง”
- ...ทอดกฐินสามัคคีครั้งใหญ่ ช่วยปลดล็อกให้ “ประชากรบ้านเลขที่ 111-109” พันโทชเบน เป็นการชิงลงมือ ยื้อชีวิตแก่กันก่อนเวลาอันควร น่าจะ มี “นัยยะ” เพราะกรณีดังกล่าว ยังสามารถเลี้ยงต้อยไปแก้ไขปรับปรุงใน “รัฐธรรมนูญฉบับถาวร” มาตรา 111 เอาตอนหลังก็ยอมได้
- ...ปฐมเหตุดังกล่าว ผู้สื่อข่าว และ “ผู้สันตถรณ์” ย่อมแปลหมากกระดาน นี้เป็น “กิจอื่น” ไปไม่ได้ นอกจากการเร่งปลดล็อก เพื่อส่งสัญญาณให้ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รีบไปหาร้านตัดชุด แต่งตัวรอเพื่อร่วมวงโพบูลย์ใน “กรม.คู่ 2” ในเร็ววันนี้
- ...อย่างไรก็ตาม “พล.อ.ประยุทธ์” ไม่น่าจะชิงลงมือปรับ กรม.ในวันนี้ วันพรุ่ง คงจะดีดซึ่งดิงจิงหวะไปถึงตุลาคม ลากผ่านเส้นศูนย์สูตร 1 ปีไป ก่อน จึงค่อยจัดแถวรวดเดียวทั้ง “เศรษฐกิจ-ความมั่นคง”



16 มิถุนายน 2558 หน้า 4 (2)

●...เนื่องเพราะ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร “ผบ.ทบ.” จะถึงคิวเกษียณอายุราชการ มีกาตบข่าว ระบุว่า “พีใหญ่บูรพาพยัคฆ์-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” จะเสียดสละหลักทางให้น้องเลิฟ เปิดตำแหน่ง “ว่าการกลาโหม” ให้ “บิ๊กโต้ง” โดยที่ตัวเองจะเหลือแค่ “รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง” เพียงเก้าอี้เดียว จริงเท็จประการใด ไม่มีใครคอนเฟิร์ม

●...รู้แต่ว่า “บิ๊กป้อม” ตั้งแต่กระโดดค้ำถ่อ มาควบ “รองนายกฯ-รมว.กลาโหม” ภารกิจหนักอึ้ง ส่งผลให้สุขภาพไม่ฟิตแอนด์เฟิร์ม เหมือนตะกอนแกมมาเจอคำถาม ลูกๆ หลานๆ “กวนปึก” เข้าอีก นอนไม่หลับ น้ำหนักขึ้น ความดันพุ่ง คอเลสเตรอลถามหา เลยอยากจะ “ซอพตี้ ..ซิล..ซิล” ประสาคนไม่ยึดติด

●...ตุลาคมนี้ ต้องเกาะติดขบจอบ “พล.อ.ประยุทธ์” จะปรับ ครม.“คู่ 2” จริงหรือไม่ประการใด “บิ๊กป้อม” จะเปิดทางสะดวก “ว่าการกลาโหม” ให้ “น้องโต้ง” ชัวร์หรือมั่ว نیم ยังต้องลุ้นระทึก กับ “ผบ.ทบ.” คนใหม่ ที่จะมาแทน “บิ๊กโต้ง” หวยออกที่ไครระหว่าง พล.อ.ธีรชัย นาควานิช กับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ... “หมู” หรือ “ตึก” เข้าวิน..ตาอย่ากะพริบ

พลงน้ำแข็ง

16 มิถุนายน 2558 หน้า 4

เรียงคน มาเป็นข่าว



ลงนาม - กวรัช กิ่งเงิน กก.พจก.บจก.ไทย-ไลซาท พร้อมด้วย ไชยยศ สินเจริญกุล กก.บมจ.ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จี-ค็อก (G-Cog) นวัตกรรมสารจับตัวน้ำยางพารา โดยมี วิชัย มหัตเดชกุล และวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ร่วมงาน ณ วิศวเตอร์ คลับ อาคารปาร์คเวนเจอร์-ดี อีโคเพล็กซ์ อ่อน วิทยุ เมื่อเร็วๆ นี้

16 มิถุนายน 2558 หน้า 6

รุกป่าปลูกยางพาราอย่าโค่น-เหตุโลกร้อน

พะเยา - นายสาย อินคำ นายกษมาคมยางพารา และสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยจังหวัดพะเยา เผยว่าเข้าไปสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่บ้านกอก ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ เป็นพื้นที่ถูกเจ้าหน้าที่ตัดฟันต้นยางพาราเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีต้นสาบเสือขึ้นเป็นหย่อมๆ ต้นยางพาราที่ถูกตัดฟันล้มระเนระนาดสภาพลำต้นแห้งเพราะร้อน ยืนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีป่ายังรู้สึกว้าร้อนมาก ขณะที่แปลงยางพาราข้างเคียงที่ติดกันอากาศเย็นสบาย เห็นชัดถึงความแตกต่างว่าแปลงยางพารากับแปลงที่มีการตัดฟันยางพาราความชื้นจะแตกต่างกันมาก ตัดต้นยางพาราทำให้เกิดสภาวะความร้อน

“เพราะฉะนั้นผมยังยืนยันขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาการบุกรุกป่าด้วยแนวทางใหม่ ควรหยุดการตัดฟันต้นยางพารา เพราะถือเป็นต้นไม้หนึ่งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน ไม่ใช่การตัดฟันเพื่อให้ภาวะโลกร้อนขึ้นกว่าเดิม ทั้งสวนยางพาราในเขตป่าไผ่ยังได้เป็นพื้นที่ป่ากลับคืน”



แห้งตาย - สภาพ
สวนยางพาราในป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ถูกตัดโค่นไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีสภาพเป็นป่าสาบเสือ และมีต้นยางพาราแห้งตายล้มต้นไปทั่วพื้นที่ เปรียบเทียบกับสวนยางพาราใกล้เคียงที่ยังเขียวและมีความชื้นไม่ร้อนเหมือนป่าโล่ง



16 มิถุนายน 2558 หน้า 7

ก.อุตุฯ ส่งชிகทุนต่างชาติทะลักไทย

นายจักรมณต์ ผาสุกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตร้อยละ 3 โดยไตรมาสแรกที่ผ่านมายกยตัวร้อยละ 3 แต่เศรษฐกิจนอกระบบไม่นับรวมในจีดีพีหายไป ทำให้การใช้จ่ายส่วนนี้หายไป ด้านการส่งออกแม้ที่ผ่านมาจะติดลบร้อยละ 4 แต่ทั้งปีเชื่อว่าจะไม่ติดลบซึ่งครึ่งหลังจะเป็นบวก ทำให้เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือขยายตัวร้อยละ 0

ดังนั้น เศรษฐกิจไทยจึงขึ้นอยู่กับการบริโภคการผลิต และการใช้จ่ายของภาครัฐ ในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ และอากาศ โดยขณะนี้ มีสัญญาณการเตรียมตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โดยกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตรวัสดุก่อสร้าง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้ว ปีหน้าเมื่อการก่อสร้างเกิดขึ้นจริง เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักลงทุนระยะยาว สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศภาพรวมไม่น่าห่วงแม้ปีนี้จะลดลง เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการขอมมากถึง 2 ล้านล้านบาท เพราะเป็นการเร่งขอก่อนสิ้นนโยบายส่งเสริมการลงทุนชุดเก่าที่ปีนี้จะเน้นเทคโนโลยีสูงขึ้น

สำหรับการลงทุน ขณะนี้เริ่มเตรียมตัวลงทุน และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยระยะต่อไป จึงมั่นใจว่าด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทยไม่ได้ชะงักแต่อย่างใด ส่วนการลงทุนที่ไม่ขอมอีไอเอ ปรับตัวดีขึ้นอย่างน่าพอใจ สะท้อนได้จากกาออกใบอนุญาต 4.4 ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันออกไปแล้วกว่า 4,000 ใบ มีการลงทุนแล้วถึงร้อยละ 60 สะท้อนถึงการลงทุนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนการอนุญาตให้ภาคเอกชนทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ จะ

ช่วยให้เอสเอ็มอีขนาดเล็กรู้สึกมากขึ้นที่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้ก็จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น

ด้านสินค้าเกษตร ราคาขางพาราก็ปรับตัวขึ้นอยู่ที่เกือบร้อยละ 60 บาท ขณะที่ข้าว หากมีการระบายสต็อกเก่าก็จะทำให้ราคาปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งภัยแล้งก็จะทำให้ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ส่วนค่าเงินบาทที่แข็งกว่าหลายประเทศนั้น เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง ทำให้ประเทศไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ทำให้เงินบาทแข็งค่า

นายจักรมณต์ กล่าวถึงการจัดงบประมาณของประเทศไทยใช้ของดี ปีนี้จะมีผู้ประกอบการกว่า 1,400 รายเข้าร่วมและจำหน่ายสินค้า มีทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี และโอท็อป ประเมินจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 300,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมามีประมาณ 300 ล้านบาท



16 มิถุนายน 2558 หน้า 13

สหกรณ์เดินเครื่องเกษตรแปลงใหญ่

มุ่งพัฒนาข้าว-ปาล์มน้ำมัน/เร่งทุนเปิดโรงงานยาง

นายโอกาส กลั่นนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการปรับโครงสร้างโดยการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ซึ่งจะดำเนินการ 2 ส่วน คือ 1.เรื่องข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จะร่วมทำงานกับกรมการข้าว โดยทำหน้าที่เป็นส่วนกลางนำรวบรวมข้าวโดยเฉพาะข้าวกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า และข้าวต้องการของตลาด แต่ในส่วนของการบริหารจัดการแปลงใหญ่เรื่องข้าวนั้น กรมการข้าวต้องวางแผนในการปฏิบัติตามความเหมาะสมและนำไปถ่ายทอดเอง

2.ปาล์มน้ำมัน มีเป้าหมาย คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และบริหารจัดการการตลาด ซึ่งมีกลุ่มสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคใต้ ในเขตนิคมสหกรณ์ 10 แห่ง 12 นิคม เป็นต้นแบบ โดยจะดำเนินการรวบรวมสมาชิกประมาณ 100-150 ราย มีเนื้อที่ประมาณ 2,000-5,000 ไร่ ในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมคัดเลือกผู้บริหารจัดการแปลงและวางแนวคิดในการที่ลดต้นทุนการผลิต การใช้พันธุ์ปาล์มที่ดี การผลิตได้มาตรฐาน RSPO หรือไม่ ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้จะสนับสนุนการสร้าง “ลานเท” เพิ่มขึ้น เนื่องจากบางพื้นที่อยู่ไกลจากลานเทมากกว่า 14 กิโลเมตร ทำให้มีระยะเวลาในการขนส่งน่านและผลปาล์มเสื่อมคุณภาพ ส่งผลให้ราคาตก ซึ่งถ้าหากบริหารจัดการในส่วนนี้เป็นผลสำเร็จเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8 พันบาทต่อไร่ต่อปี และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ตัน พร้อมกับจะมีการสร้าง

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขนส่งและสกัดน้ำมันปาล์มคุณภาพ

นายโอกาส กล่าวอีกว่า มาตรการการรวบรวมข้าวขึ้น รัฐบาลให้สินเชื่อกับสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมข้าววงเงิน 2 หมื่นล้าน ทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรไปรวบรวมข้าวเปลือกกับสมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมข้าวจาก 300

กว่าสหกรณ์ ได้ข้าวประมาณ 1,880,000 ตัน (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นตัน) และอีกมาตรการคือ การรวบรวมยางพารา โดยได้รวบรวมกับสหกรณ์ที่ปลูกยางประมาณ 700 กว่าแห่ง ได้ปริมาณยางพาราประมาณ 4 แสน 3 หมื่นตัน เป็นเงินประมาณ 17,000 ล้านบาท โดยการซื้อขายพาราในแต่ละครั้งนั้น ราคาจะถูกกำหนดโดยกลไกอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจโลก กลุ่มผู้ใช้อย่าง ซึ่งทำให้ราคาอาจเกิดการผันผวน

ในส่วนของการส่งออกยางพารา นั้น ขณะนี้มีโรงงานแห่ง STR ที่ส่งออกเพียง 1-2 แห่ง ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ แต่หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใดที่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ สามารถกู้เงินไปสร้างโรงงาน หรือนำไปปรับปรุงโรงงานที่มีอยู่ ในเบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯก็ได้เร่งรัดให้สหกรณ์ที่อยู่ระหว่างทำการขอกู้ ให้รับดำเนินการให้เสร็จ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์และทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ ธ.ก.ส. กำลังเข้าไปช่วยสหกรณ์ในการดำเนินการว่า มีการจัดซื้อในส่วนตัวบ้าง เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 40

หากโครงการการปรับโครงสร้างโดยการบริหารจัดการแปลงใหญ่ และการเบิกจ่ายเพื่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ มีกระบวนการผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ผลผลิตเป็นไปตามความต้องการของตลาด กลุ่มสหกรณ์มีความแข็งแกร่งสามารถกำหนดและต่อรองราคากับตลาดได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรต่อไปในอนาคต



โอกาส กลั่นนุศย์



16 มิถุนายน 2558 หน้า 14

เกษตรกระบี่หนุนปลูกข้าวไร่แซมสวนปาล์ม-ยาง

นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่า จากการขยายตัวของพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของ จ.กระบี่ คือ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เกษตรกรที่ทำการเกษตรอย่างอื่นได้หันมาปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพารากันมากขึ้น ซึ่งในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราที่ยังไม่ให้ผลผลิตเกษตรกรจะไม่มีรายได้จากพืชดังกล่าว

ดังนั้นทางสำนักงานเกษตร จ.กระบี่จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชแซม เพื่อให้เกิดรายได้ในระหว่างที่รอผลผลิตจากปาล์มน้ำมัน และยางพารา ซึ่งข้าวไร่เป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรในจังหวัดสนใจที่

จะปลูกเป็นพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา เนื่องจากเป็นพืชอาหารที่ทุกครัวเรือนต้องบริโภค ผลผลิตที่ได้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อข้าวสารมาบริโภค

โดยในการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่เป็นพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารานั้น ในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายในพื้นที่ 3,418 ไร่กระจายอยู่ในทุกอำเภอ โดยจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ให้เกษตรกรนำไปปลูกผลผลิตที่ได้เพื่อบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็จำหน่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และอีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายพื้นที่ปลูกในปีต่อไป



16 มิถุนายน 2558 หน้า 15

อช.เอราวัณเดินหน้าทางคืนผืนป่า ลุยรื้อถอนปลูกยางพารากว่า 17 ไร่

นายปรยุษณ์ ไวว่อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณเปิดเผยว่า ด้วยเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ยึดถือครอบครอง จำนวนเนื้อที่ 17 ไร่ 67 ตารางวา คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,139,266 บาท โดยไม่พบตัวผู้กระทำความผิด ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ บริเวณป่าบ้านทุ่งพร้าว หมู่ 3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งทั้งหมดเป็นการบุกรุกเพื่อปลูกยางพารา และบ้านพักบางส่วน

โดยอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศเรื่องสั่งให้ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิม ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติเอราวัณ หรือทำให้สิ่งอื่นนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้เพื่อแจ้งคำสั่งทางปกครอง ตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ให้ประชาชน หรือให้ผู้กระทำความผิด (โดยไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส.0903.4/13825 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2554 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติกรมอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ต่อไป



16 มิถุนายน 2558 หน้า 15



รอบรั้วเมืองใต้ใน นสพ.แนวหน้า ฉบับนี้ ผู้เขียนขอเข้าवर
 ราชข่าวสังคม “ชมคนที่ควรชม ชมคนที่ควรชม” ตามวิสัยของ
 คนหนังสือพิมพ์อาชีพ ที่เห็นมาอย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น...
 ■■■ ดีใจที่สุดท้าย “ลุงตุ้” หนักกลับมาสู่โลกของความเป็นจริง โดยไม่
 หลงเหลือได้ปลื้มกับ “ซสพ. บางกลุ่ม และ คณะบุคคล บางจำพวก
 ที่หนุนให้แหก “โรดแมป” อยู่ต่อในตำแหน่ง หน.คสช. และ
 นายกรัฐมนตรีอีก 2 ปี หรืออยู่ “ตามใจชอบ” โดยหันมาให้
 “ร่างทรง” รองนายกฯฝ่ายกฎหมาย วิษณุ เครืองาม ออก “หน้าจ้อ”
 ประกาศชัดเจนว่า ปี 2559 ก่อนสิ้นปี จะมีการ “เลือกตั้ง” ตาม
 “โรดแมป”...
 ■■■ ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั้น คนทั้งประเทศเห็นด้วย
 แต่ต้องชี้ให้ชัดเจนว่าจะปฏิรูปอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่อง
 เหลือให้ผู้ที่มาเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งได้ทำหน้าที่ เพราะหากจะ
 “ปฏิรูป” ทุกเรื่อง ซึ่งมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องให้เรียบร้อยก่อน แล้ว
 ค่อยเลือกตั้ง ผู้เขียนเชื่อว่า “ลุงตุ้” อยู่เป็น “นายกฯ” อีก 10 ปี ก็
 ปฏิรูปทุกเรื่องไม่เสร็จ...
 ■■■ วันนี้ เหล่า“คนดี” ทั้งหลายอย่าเอา
 “ปีศาจทักษิณ” มาเป็นตัว “หลอกหลอน” คนทั้งประเทศ และอย่า
 “ดูถูก” ประชาชนทั้งประเทศ ที่จะเลือก “ผู้แทน” ไม่เป็น...
 ■■■ ผู้คนในประเทศวันนี้ ต่างร้องกันเสียงขรม ถึงเรื่องของเศรษฐกิจ ที่
 กระทบตั้งแต่ชนชั้นกลาง จนถึง “รากหญ้า” สินค้าขายไม่ออก
 เพราะกำลังซื้อไม่มี คนที่พอมีดั่งค์ ใช้ชีวิตอย่างประหยัดที่สุดๆ
 เพราะไม่มั่นใจว่า เศรษฐกิจจะดีขึ้น ถ้ารักประเทศจริง ทั้งสมหมาย
 ภาย รัฐมนตรีคลัง และปรีดิยารช เทวกุล รองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจ
 ต้องพิจารณาตนเอง เพื่อเป็นทางให้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”
 หน.คสช. และนายกรัฐมนตรี ได้มีโอกาสปรับ ครม. เพื่อต่อลมหายใจ
 ทางเศรษฐกิจ เพราะขึ้น “หู้ชี” อยู่ไป เพราะเชื่อว่า “ลุงตุ้” ไม่กล้า
 จะ “ปลด” ถือว่า “คิดผิด” เพราะสุดท้ายแล้ว เชื่อว่า ถ้าเศรษฐกิจ
 ยังไม่ “โง่หัว” หลังผ่าน “ไตรมาส 2” อย่างไม่เสีย “ลุงตุ้” ก็ต้อง
 ดัดสันใจ “ลงคาบ” เพื่อ “เยียวยา” เศรษฐกิจของประเทศ และ
 ลมหายใจของผู้คน...
 ■■■ ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ วันนี้แม้ว่าราคา
 ยางพารา จะขยับขึ้นมาให้เห็นที่ กก.ละ 58-60 บาท แต่อ่านย ะดิเส

รมช.เกษตรและสหกรณ์ อย่างเพิ่งหลงใหลได้ปลื้มว่าแก้ปัญหาได้แล้ว
 เพราะขณะนี้ยางเพิ่งจะเปิดกรีด ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังน้อย แต่ถ้า
 ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่านี้ ราคาขยอาจจจะร่วงกลับมาที่ กก.ละ
 40 บาท อีกครั้งก็ได้ วันนี้ผู้รับผิดชอบ จึงยังต้องทำงานหนัก
 เพื่อสร้างเสถียรภาพของราคาขยให้มั่นคง...
 ■■■ ในขณะที่ภาคประมงใน
 ภาคใต้ยังเป็นธุรกิจ “ลูกผีลูกคน” ทั้งเรื่องปลาที่น้อยลงในทะเลของ
 ตนเอง จนต้องไปจับปลาในทะเลเพื่อนบ้าน และยังพบกับปัญหาเรื่อง
 “เทียร์ 3” ที่รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ เข้าควบคุม เพื่อป้องกัน
 แรงงานเถื่อน แรงงานทาส...
 ■■■ วันนี้ เศรษฐกิจของภาคใต้ จึงเหลือ
 ให้เห็นอยู่ตัวเดียวคือเรื่องการ “ท่องเที่ยว”...
 ■■■ แต่เชื่อว่า จะไม่มี
 ปัญหาและอุปสรรค เพราะขบวนการก่อการร้ายในสามจังหวัด ยัง
 มีแผนในการก่อการร้าย ในเมืองท่องเที่ยว หลังประสบความสำเร็จ
 ในการทำ “คาร์บอมบ์” ที่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป้าหมายต่อไป
 ของ “กลุ่มก่อการร้าย” คือ จ.ภูเก็ต วันนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 มีมาตรการป้องกันกันอย่างไร หรือยังต่างคนต่างอยู่...
 ■■■ ผู้เขียนฟัง
 พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน ภาค 4
 ทับอ่าวฯ มีแผนป้องกัน พื้นที่นอกเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว
 แต่บอกตรงๆ ว่า ยังไม่ได้วางใจ เพราะวันนี้การเดินทางบนถนนสายเอเชีย
 จาก อ.หาดใหญ่ ไปสู่จังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ตอนบน ยังไม่เห็น
 การตรวจคน ทั้งบุคคล และยานพาหนะ ยกเว้นตำรวจทางหลวง
 ที่ขึ้นเป็น “เสื้อชมพู” ใส่ชุดนอกเครื่องแบบ แอบยิงกล้องจับความเร็ว
 โดยเฉพาะที่ถนนสายโล่งๆ และหากยังเป็นแบบนี้ วันหนึ่ง “แนวร่วม”
 ในพื้นที่สามจังหวัด จะใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ประกอบเป็น
 “คาร์บอมบ์” เพื่อใช้ถล่มเมือง...
 ■■■ หลังเรื่องก้ามมนุษย์ที่ตั้ง
 “กองถ่าย” อยู่ที่สงขลา ใกล้จะจบบทบาท “พระเอก” ของ
 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ใกล้จะจบ เพราะวันนี้ ทั้ง
 สีเขียว สีฟ้า นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องถิ่น นักธุรกิจใหญ่
 ใน จ.ระนอง ต่างกลายเป็น “ผู้ต้องหา” เพื่อเป็น “ทางออก”
 ให้ “ยุโรป” ยกเลิกบัญชี “เทียร์ 3” ของประเทศไทย
 ส่วน “พระเอก” อย่าง “พล.ต.อ.เอก” จะได้เป็น “พระเอก”
 ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือไม่นั้น เรื่องนี้ “เกจิ”
 ทางการเมืองบอกว่ ไม่ได้อยู่กับ “ผีมือ” อย่างเดียว แต่อยู่ที่
 “บุญวาสนา” ด้วย

ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์

16 มิถุนายน 2558 หน้า 14



● **พัฒนารูปแบบ**

ตรัง/ นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชยจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ AEC ของสินค้าเศรษฐกิจหลักจังหวัดตรัง โดยเฉพาะในเรื่องของไม้ยางพาราเกษตรกรจำเป็นต้องปรับตัว เนื่องจากปัจจุบันไทยยังคงพึ่งการส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวก็จะส่งผลกระทบต่อราคาไม้ยางพาราของไทย ซึ่งไทยจะต้องหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราในประเทศ นอกจากนี้ต้องส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ ของโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา เนื่องจากอนาคตจะมีการนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ "ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องปรับตัวเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แทนการส่งออกไม้ยางแปรรูป เช่น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างความร่วมมือในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน และการสร้างร่วมมือเชิงนโยบายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียนได้" นายอาวุธ กล่าว



ไทยบริษัทรubber

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

16 มิถุนายน 2558 หน้า 8

น้ำในเขื่อนใช้ได้อีกเพียง 36 วัน

● “ปีติพงศ์” ขอร้องททาร์คุณเกษตรกรชะลอปลูก

“กฟผ.” คาดน้ำใน 2 เขื่อนหลักคือ ภูมิพล-สิริกิติ์เหลือใช้ได้อีก 36 วันเท่านั้น ส่งผลปีนี้ผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนลดลงเหลือ 3% จากเดิม 5% ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ ปรับลดเป้าจีดีพีภาคเกษตรปี 58 เหลือโต 1.4% จากเดิม 2.5-3% เหตุภัยแล้งฉ่ำ ผลผลิตข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ลดฮวบ ปริมาณน้ำไหลเข้า 4 เขื่อนหลักยังน้อยมาก พร้อมเดินหน้าทำพิธีขอฝนต่อ

นายสุรน บุญประสงค์ รองผู้อำนวยการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ยังคงเฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำในอ่างอย่างใกล้ชิด เนื่องจากน้ำใน 2 เขื่อนหลักคือ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ เหลือใช้ไม่มาก ทำให้การผลิตไฟฟ้า จากเขื่อนปีนี้ ลดลงเหลือ 3% จากเดิมที่มีสัดส่วน 5% ของการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนเพียงผลพลอยได้ ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนเป็นเพียงผลพลอยได้ เพราะน้ำจากเขื่อนเน้นการปล่อยเพื่อการอุปโภค และบริโภคเป็นหลัก สำหรับการเตรียมพร้อมรับแหล่ง ศึกษารวมชาติพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ) หยุดซ่อมบำรุงในเดือน ก.ค.นี้ กฟผ.ได้วางแผนไว้ พร้อมแล้ว โดยประสานงานกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกระทรวงพลังงานเพื่อดูแลไม่ให้ไฟฟ้า ขาดแคลน ซึ่งมีทั้งการเตรียมพร้อมส่งไฟฟ้าจาก

ภาคกลางการซื้อไฟฟ้าจากมาเลเซียการปรับให้โรงไฟฟ้า จะสามารถใช้น้ำมันเตาได้แต่ต้องขอความร่วมมือ ภาคประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ให้ลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงไฟตก-ไฟดับด้วย ด้านนายวันชัย ประไพสุวรรณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำรวจ กฟผ. กล่าวว่า ขณะนี้เขื่อนภูมิพลมี น้ำไหลเข้า 4 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.เมตร) ต่อวัน มีน้ำใช้งานได้ 392 ล้าน ลบ.เมตร เขื่อน สิริกิติ์ มีน้ำไหลเข้า 3.5 ล้าน ลบ.เมตรต่อวัน น้อย กว่าค่าเฉลี่ย 46% ถ้าฝนไม่ตก น้ำเพื่อการเกษตร จะไม่เพียงพอเพราะปริมาณน้ำในส่วนนี้ต้องสำรอง ไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค รักษาระบบนิเวศและ จ่ายเพื่อการเกษตร 2.8 ล้านไร่ ดังนั้น จะใช้น้ำได้ เพียง 36 วันเท่านั้น จากเดิม 40 วัน สำหรับภาค ตะวันตก เช่น เขื่อนศรีนครินทร์ และภาคใต้ เช่น

เขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลางไม่น่ากังวลเพราะ น้ำไหลเข้าเขื่อนเพียงพอ ส่วนภาคอีสาน ต้องติดตาม น้ำในเขื่อนจุฬาภรณ์ ที่ลดลงด้วย

ขณะที่นายเลอศักดิ์ วีระตระกูล โฆษก เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ได้ปรับลดประมาณการการขยายตัวผลผลิต มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตร ในปี 58 ลงมาอยู่ที่ 1.4% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวในกรอบ 2.5-3% เพราะอากาศเปลี่ยนแปลง เกิดเอลนีโญ ที่ทำให้เกิดภัยแล้งและผลผลิตสินค้าเกษตรน้อยลง ทั้งข้าวนาปียางพาราที่ให้น้ำตาลลดลง ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออก ที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง 60% จากปีก่อน ส่วนลำไยภาคเหนือลดลง 80% “ข้าวนาปี ที่มีการประกาศให้เลื่อนการปลูกไปก่อน คาดว่าผลผลิตจะลดลง 5.4 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ ประมาณ 20% จากผลผลิตปกติปีละประมาณ 27 ล้านตันข้าวเปลือกแต่ราคาจะดีขึ้น คาดว่าข้าวขาว 5% ราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 8,500 บาท”

ส่วนนายปีติพงศ์ ที่งบุญ ณอยุธยา ม.เกษตร และสหกรณ์กล่าวว่า ในเขตชลประทานลุ่มเจ้าพระยา ที่ได้ปลูกข้าวไปแล้ว 3.4 ล้านไร่ ยืนยันว่าปริมาณ

www.rubber.co.th



ไทยบริษัทรubber

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

16 มิถุนายน 2558 หน้า 12

ยึดผืนป่ากว่า 200 ไร่ บุกรุกปลูกยางพารา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มิ.ย. นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยนายธนิศ สังขนิศย์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่านายวิวัฒน์ สังข์มาลาสายตรวจปราบปรามทรัพยากรป่าไม้สายที่ 2 ชุมพร สนธิกำลังกับฝ่ายปกครองอส. ทหาร ร.25 พัน. 1 จทบ.ชุมพร จนท.กอ.รมน.ชุมพร หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 45 ชุมพร กว่า 50 นาย ไปตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบริเวณ-สลุย บริเวณเทือกเขาช่อง-จำป่าบ้านพละ หมู่ 3 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชายแดนไทย-เมียนมา จนท.ใช้เครื่องมือ GPS ตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม พบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางยึดครองปลูกยางพาราจำนวน 170 ไร่ จุดที่ 2 ซึ่งอยู่ใกล้กันพบพื้นที่บุกรุกปลูกยางพาราจำนวน 72 ไร่ รวม 2 แปลง จำนวน 242 ไร่ มีการบุกรุกปลูกยางพาราอายุ 2-6 ปี จำนวนกว่า 8,000 ต้นทำให้รัฐได้รับความเสียหายกว่า 16,500,000 บาท แต่ไม่พบผู้กระทำผิด

จากการสอบสวนทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็น

ของนายทุนอิทธิพลกลุ่มหนึ่งในนามบริษัทที่มีอักษรย่อว่า "ซ" ซึ่งสนิทสนมกับนักการเมืองใหญ่ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยว่าจ้างแรงงานและคนในพื้นที่ คอยดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ ทำให้ยากต่อการจับกุมดำเนินคดี

นายธนิศ สังขนิศย์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้นวันที่ 30-31 ม.ค.2552 ได้สนธิกำลังใช้มาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เข้าทำลายต้นยางพาราและยึดพื้นที่ที่กลับคืนมาเป็นของรัฐ 2 แปลง รวมพื้นที่ 133 ไร่ การตรวจยึดพื้นที่ในวันนี้แสดงให้เห็นว่านายทุนผู้บุกรุกไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองและยังกล้าเข้ามาปลูกยางพาราและบุกรุกขยายพื้นที่มากกว่าเดิมถึง 242 ไร่ การตรวจยึดผืนป่าในครั้งนี้เป็นนโยบายทางคืนผืนป่าของรัฐบาลเน้นกวาดล้างจับกุมการบุกรุกยึดครองพื้นที่ป่าของพวกกลุ่มนายทุนทุกราย พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกหากพบว่าปลูกยางพาราไม่เกิน 7 ปี จะถูกจับและตัดทำลายต้นยางพาราทั้งหมด ส่วนชาวบ้านที่ปลูกเกินกว่า 7 ปี ก็จะชะลอการจับกุม โดยใช้มาตรการทางปกครองไปก่อนส่วนพื้นที่บุกรุกหากเป็นของกลุ่มทุนจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น และรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความต่อ พงส. สม.มาบอำมฤต อ.ปะทิว เพื่อสอบสวนขยายผลต่อไป